

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6629

Col.Inch: 50.21 Ad Value: 42,678.50

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: สรรหาดีด้าที่กสทช.

หน้า: 2(บน)

PRValue (x3): 128,035.50

คลิป: ชาว-ด้า

8 ปีของ **ฐากร ตัณฑสิทธิ์** ในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ คือบุรุษผู้ถือดุลแห่งการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ยุคเทคโนโลยี 3จี- 4จีจนมาถึงยุค 5จี ที่บรรจบรวมเอา ระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม มาไว้ในโทรศัพท์มือถือที่เดียวอย่างสมบูรณ์แบบ

ผ่านยุคโบราณ 1จี -2จีมา กว่าจะได้เข้าสู่ยุค 3จี สปป.ลาว ก็มี 4จีไปแล้ว พอไทยเข้าสู่ยุค 4จีได้ ใช้เวลาไม่นานก็ ผลักดันสู่ยุค 5จีได้ และกลายเป็นชาติแรกในอาเซียนที่เข้าสู่เทคโนโลยี 5จีเชิงธุรกิจ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวใหม่ให้กับประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ

8 ปีของ **เลขานุการ ฐากร ตัณฑสิทธิ์** ได้สะท้อนเจตนาภรณ์ขององค์กรกสทช.ให้เป็นองค์กรที่ผลักดันความก้าวหน้า เสรี เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ประเทศไทยและประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

การประมูลคลื่น 4จีและ 5จี ได้นำส่งรายได้เข้ารัฐเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 4.5 แสนล้านบาท ประชาชนได้มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้อย่างทั่วถึงแม้อยู่ตามป่าตามดอย และหลายกำแพงค่าโทรศัพท์ไม่เป็นธรรม ที่มีทั้งอัตราตายและกม.ให้เป็นอัตราเดียวทั่วประเทศ

ทว่า! โพรไฟล์ขนาดนี้ของ ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ยัง “สอบตก” ไม่ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหาบอร์ดกสทช. รวมทั้งข้อเคลือบแคลงในตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเต็มไปหมดราวกับ “มีธง” ในการตัดสินใจ

ดูเอาแล้วกัน ผลงานคัดเลือกผู้สมัคร 14 รายชื่อ 7 ด้าน ๆ ละ 2 คน นำเสนอไปให้วุฒิสภาคัดเลือกเหลือ 1 คนในแต่ละด้าน ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่มีผลงานหรือเป็นที่รู้จักมากน้อยเพียงใด ขอเชิญทัศนากันเอาเอง

1.ด้านกิจการกระจายเสียง พล.อ.อ.มานิต วงษ์วาทย์ อดีตผบ.ทอ. และนางอรุษา मुखเตียร์ เปอร์ดี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย

2.ด้านกิจการโทรทัศน์ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อาจารย์

ชีพายุ ทะลุฟ้า

• ช่างชัย สงวนวงศ์
chanchai2001.kh@gmail.com

สรรหาดีด้าที่กสทช.

ประจำภาคีวิชาการสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน.ส.จินตนา นนท์ ชญาตร์ศุภมิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

3.ด้านโทรคมนาคม นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม และนาย อธิคม ฤกษ์บุตร อาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

4.ด้านวิศวกรรม นายอานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล (ประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง) และนายสมภพ ภูริวิทย์พงศ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

5.ด้านกฎหมาย นายจิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจราชการ และ ร.ท.ธนภษณ์ เอกโยคยะ ผู้อำนวยการบมจ.ท่าอากาศยานจำกัด (มหาชน)

6.ด้านเศรษฐศาสตร์ นายภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และนายอารยะ ปรีชาเมตตา ศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคหรือส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน พล.ต.ท.เกียรติพงศ์ ชาวสำอางค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธานกสทช.

ในเนมเยอะไปหน่อย ที่พอจะมีชื่อเสียง เห็นจะมีสัก 2

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/บทความ

วันที่: ศุกร์ 29 มกราคม 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6629

หน้า: 2(บน)

Col.Inch: 50.21 Ad Value: 42,678.50

PRValue (x3): 128,035.50

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: ชีพายุ ทะลุฟ้า: สรรหาสีดำที่กสทช.

คนได้ในจำนวน 14 คน แต่ก็ไม่มีผลงานที่ชัดเจนตรงกับสาขาที่สมัคร

หนึ่งตัวอย่างจากกรณีอดีตผ.ทอ.ซึ่งรับการกลั่นกรองด้านกิจการกระจายเสียง ซึ่งก็ไม่ว่าว่าดจากอะไร วัดจากการมีคลื่นวิทยุทอ.ในกำกับหรือ ก็ไม่ปรากฏว่าลงไปกำกับจนมีผลงานเด่นชัดอะไรนะ และหากจะเอาไปเปรียบเทียบกับ**ฐากร ตัณฑสิทธิ์** ซึ่งโดนกรรมการเลขนานว่าบริหารคลื่นวิทยุ 1 ป.ณ.ซึ่งเป็นวิทยุสาธารณะและติดมากับกรมไปรษณีย์ฯ ก็ดูจะไม่แฟร์นะ

2 มาตรฐานเลยเขี้ยวแหละ

ในปัญหาด้านคุณสมบัติ ทั้งในเรื่องของการมีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปีในกิจการด้านนั้น ๆ และการต้องพ้นจากการประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ซึ่งบุคคลผู้มี “คุณสมบัติต้องห้าม” ก็ควรจะถูกต้องก่อนเข้าแสดงวิสัยทัศน์ด้วยซ้ำ

แต่ที่ผู้สมัครทั้ง 80 คน ที่ขาดคุณสมบัติ กลับได้รับโอกาสเข้าแสดงวิสัยทัศน์ ส่วนที่ถูกตัดก็ตัดไป แต่หลายคนยังได้รับการคัดเลือกให้ส่งรายชื่อไปให้วุฒิสภาเห็นชอบเสียอีก **นี่ก็แหวกจารีตดั้งเดิมของการคัดเลือกกสทช. ที่จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติหลังการสมัคร ก่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าแสดงวิสัยทัศน์**

ผมเห็นงาตะค่อม ๆ ของผู้ได้รับการคัดเลือก 2-3คน ที่เคยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท **เพลย์เวิร์ด** อันเป็นบริษัทที่ฟ้องร้องกสทช.และอสมท เป็นเงินตั้ง 1.7 หมื่นล้านบาทให้เยียวยาโครงการเคเบิลทีวีดิจิทัลอันไม่มีใครรู้จักกันเลย และบัดนี้ก็รับเงินเยียวยาก้อนแรกไปแล้วกว่า 70 ล้านบาท ยังจะมาฟ้องร้องเพิ่มวงเงินเยียวยาขึ้นอีก

ประการสำคัญคือฟ้องร้องกสทช.และอสมท เสียด้วย คนแบ็คอัพไม่รู้เป็นใครใหญ่แค่ไหน

น่าหวังว่าจะมี “มือที่มองไม่เห็น” จัดแถว 7 อรหันต์กสทช.ชุดใหม่ เพื่อประโยชน์นอกเหนือภารกิจโดยชอบของกสทช.เสียจริง ๆ ■

mudlek@thairath.co.th

คาบจุกคาบดอก

หมัดเหล็ก

เกิดอะไรขึ้นใน กสทช.

หลังการสรรหา คณะกรรมการ กสทช.ชุดใหม่ ซึ่งมีความเคลือบแคลงสงสัย ตั้งแต่เริ่มการสรรหา ท่ามกลางกระแสข่าวว่า จะมีการล้มการสรรหาบ้าง เปลี่ยนคณะกรรมการสรรหาใหม่บ้าง หรือ คณะดับบิกเนม ลูกหม้อ กสทช.แท้ๆ อาทิ ฐากรณ์ ตันยาศิทธิ อดีตเลขาฯ กสทช. พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา อดีตเลขาฯ สมช. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือ ก่อกิจ ดำเนินวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย ถึงหลุดหายเข้ากลีบเมฆไปเลย

การประกาศรายชื่อ ผู้สมัคร กสทช. รอบสุดท้าย จำนวน 14 คน ส่งให้ ส.ว. พิจารณาให้เหลือเพียง 7 คน จากผู้สมัครทั้งหมด 80 คน มากเป็นประวัติการณ์ ประกอบด้วยฝ่ายกระจายเสียง พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาท อดีต ผบ.ทอ. รุ่น 20 และ อรษา มุกเตียรย์ เปรอ์ดี ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย ด้านวิทยุโทรทัศน์ ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต อ.ประจำภาควิชาวารสารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และ จินตนันท์ ชญาตร์ สุกมิตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ด้านกิจการโทรคมนาคม อธิคม ฤกษ์บุตร อ.ในสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม เทคโนโลยีมหานคร และ กิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ อดีตกรรมการผู้จัดการ กสท โทรคมนาคม

ด้านวิศวกรรม อานนท์ ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล และ สมภพ ภูริวิกรัยพงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ด้านผู้บริหาร พล.ต.ท.เกียรติพงษ์ ชาวสำอางค์ ผู้ทรง

คุณวุฒิ สตช. และ ต่อพงศ์ เสลานนท์ ที่ปรึกษาประจำรองประธาน กสทช. ด้านกฎหมาย จิตรนรา นวรัตน์ อดีตผู้ตรวจการอัยการ และ ดร.ธนภรณ์ เอกโยดยะ ผู้อำนวยการบริษัททำอากาศยานไทย ด้านเศรษฐศาสตร์ ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. และ ศ.อารยะ ปรีชามตตา ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ซึ่งไม่น่าจะเกินเดือน ก.พ. ก่อนปิดสมัยประชุมในวันที่ 28ก.พ.นี้ ขั้นตอนการพิจารณา กสทช.ชุดใหม่ของ ส.ว. ก็คงจะเรียบร้อย ยกเว้นเสียแต่ว่า ส.ว.จะไม่รับรองบางคน หรือไม่รับรองทั้งหมด ก็เป็นอีกเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไป

สิ่งที่ต้องมองต่อไปก็คือ การบริหารงานด้านดิจิทัลของประเทศ ยังมีงานสำคัญที่ กสทช. และ กระทรวงดีอีเอส จะต้องประสานเพื่อให้จบภารกิจอีกหลายโครงการด้วยกัน ความคาบเกี่ยวระหว่าง กสทช.และกระทรวงดีอีเอส ย่อมมีความสำคัญในหน้าที่จะทำงาน ให้เดินหน้าต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็ไทยแลนด์ 4 .0 หรือการควมรวมหน่วยงานด้านโทรคมนาคมให้เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันล้วนแต่เป็นอนาคตของชาติทั้งสิ้น

ที่ผ่านมา กสทช. ต้องทำงาน บนผลประโยชน์ของชาติ มหาศาล อาทิ โครงการ 4 จี หรือ 5 จี ตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศของวิทยุกระจายเสียงที่จะเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด

เพราะฉะนั้น ประเด็นของความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถ เป็นปัจจัยที่สำคัญ รวมทั้งความซื่อสัตย์สุจริตในการรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของแผ่นดิน จะต้องโปร่งใสและชัดเจน.

หมัดเหล็ก